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ข่าวประชาสมัพนัธ ์ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

๑๑๔ สุขมุวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท ์๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน 

๕๖๖๖ โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

�3ห ้ อ ง ส มุ ด ข อ ง ห นู  เ ปิ ด โ ล ก ใ ห ม่ ใ บ เ ล็ ก 

 

‘วรวจัน์’ฟิตตดังบฯหนังสือแจกแทบ็เลต็  
ขอเวลาพสิจน์ฝีมอืในเก้าอีร้มวู .ศธ. 

  

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกลุ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.
ศธ.)  เปิดเผยว่า  ส่ิงแรกที่ตนจะเข้ามาทํางานในตําแหน่ง รมว.ศธ. คือ การปรับองค์
ความร้ให้สัมพนัธ์ใน ู 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความต้องการของตลาดแรงงานหรือส่ิงที่ผ้เรียนู
อยากได้  2.ด้านองค์ความรู้ระดับอดมศึกษาและการศึกษาสายอาชีวศึกษา ต้องเช่ือมโยงุ
กบัตลาด แรงงานและความต้องการของประเทศ และ 3.ด้านอจัฉริยะภาพของเด็กแต่ละ
คนให้เรียนตามความถนัดความมากขึน้  โดยตอ้งปรับหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน้ ้  
เพื่อให้นกัเรียนสนใจการเรียนการสอนในห้องเรียนมากขึน้   เพราะเม่ือมีการจดัซือแทบ็้
เลต็ หรือ คอมพิวเตอร์พกพาท่ีมีหนา้จอแบบสัมผสัแจกนกัเรียนแลว้   กจะมีการนาํมา็
ประกอบการเรียนการสอน ซ่ึงจะทาํใหก้ารเรียนการสอนในชนัเรียนมีความนาสนใจมาก้ ่
ก ว า เ ดิ ม่   
 
“ การจดัซือแท็บเลต็ ในเบืองตน้ผมจะให้เปล่ียนแปลงงบประมาณในโครงการเรียนฟรี้ ้  
เรียนดี 15 ปีอยางมีคุณภาพ ในสวนของหนงัสือเรียนท่ีตอ้งซือแจกนกัเรียน่ ่ ้  ใหน้าํมาใช้

ข่าวจากหนังสือพมิพ์เดลนิิวส์   ฉบับประจําวนัที ่๑๐ เดอืนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔   หน้า     
ศูนยส์ารสนเทศและการประชาสมัพนัธ ์ไดจ้ดัระบบขา่วสือ่สิง่พมิพ ์สนใจดูทีไ่ด ้  
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จดัซือแทบ็เลต็แทน้   โดยคาดวาจะใชง้บฯประมาณ่   24,000 ลา้นบาท สวนจะแจกใหใ้คร่
บา้งนนั ตอ้งดูความพร้อมของนกัเรียนและสถานศึกษาในแตละสวนดว้ย้ ่ ่  โดยตอ้งมาดู
รายละเอียดกนอีกครังั ้  เพื่อพิจารณาวาจะจดัซือแจกให้นกัเรียนสวนไหนบา้ง่ ่้   ทงันีการ้ ้
ยกเลิกจดัซือหนงัสือเรียนแจกคงไมยกเลิกทงัหมด แตจะดูเป็นสวนๆไป้ ่ ่ ่้  และคิดวาเร่ืองนี่ ้
คงไมกระทบตอผูป้กครองเพราะเม่ือแจกแทบ็เลต็แลว้่ ่  กจะนาํเนือหาแบบเรียนใสลงใน็ ่้
แ ท็ บ เ ล็ ต  จึ ง ใ ช้ ท ด แ ท น ก น ไ ด้ั ” ร ม ว . ศ ธ .  
 
นายวรวจัน์ กลาวดว้ยวา่ ่  ตนมีความตระหนกัในเร่ืองการยอมรับของสังคมกบตาํแหนง ั ่
รมว.ศธ.เป็นอยางดี่  ซ่ึงหลงัจากนีขอเวลาพิสูจน์การทาํงานตามนโยบายตางๆกอน้ ่ ่  และ
หวงัวาในระยะเวลาอีกไมนานนี ตนจะทาํใหทุ้กฝ่ายยอมรับได้่ ่ ้  ซ่ึงอยากฝากถึงขา้ราชการ
วาทุกฝ่ายวา่ ่  ควรมานงัจบัเ่ ขาคุยกนวาจะรวมกนพฒันาประเทศไปอยางไร่ ั ่ ่ ั ่  และจะพฒันา
การศึกษาให้สอดคลอ้งกบความมนัคงทางเศรษฐกจั ิ่  และความมนัคงของประเทศชาติได้่
อยางไร่   สวนเร่ืองการโยกยา้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของศธ่ .นนั ตนไมสนใจคิดในเร่ืองนีอยู้ ่ ่้
แ ล้ว  ซ่ึ งห าก ทุกคนพ ร้อมทํา ง านด้ว ยกไม มี ปัญหาอะไร็ ่  
      
ดา้น ดร.ชินภทัร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ้ ้ (กพฐ.) กลาววา่ ่  
การซือแท็บเล็ตแจกนักเรียนในสังกดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ้ ้ั ้
(สพฐ.) นนั ในเบืองตน้ สพฐ้ ้ .ไดต้งังบฯท่ีจะทยอยแจกเป็นปีๆไป้  เพราะตอ้งเตรียม
โครงสร้างพืนฐานเกยว้ ี่ กบการเดินสายเครือขายั ่   สมรรถนะของครู และการเตรียมความ
พร้อมท่ีจะนาํมาใชใ้นการเรียนการสอน  สวนกรณีท่ีหลายฝ่ายแสดงความหวงใยนโยบาย่ ่
การแจกแทต็เลต็นนั เม่ือเป็นนโยบาย้  สพฐ.กตอ้งทาํใหพ้ร้อมเราไมมีหนา้ท่ีกงวลใจ็ ่ ั .   

 


